

# Thành phố Thanh Hóa gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đón Xuân Ất Tỵ

20:29 09/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Nhân dịp đón Xuân Ất Tỵ, sáng 9/1, thành phố Thanh Hóa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, thông tin về những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.**



*Toàn cảnh tại buổi gặp mặt*

Dự buổi gặp mặt có đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Thanh Hóa; Lê Trọng Thụy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh, đại diện cơ quan báo chí của tỉnh, các báo chí trung ương thường trú trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Năm 2024, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 36 chỉ tiêu năm 2024, nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ và góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh Thanh Hóa.



*Cơ quan báo chí phát biểu*

Trong năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận đô thị Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại I; hoàn thành việc nhập Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa theo Nghị quyết 1238/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 220 năm đô thị tỉnh lỵ, 30 năm thành lập thành phố và 10 năm đô thị loại I; tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đảng bộ thành phố Thanh Hóa và kiện toàn, vận hành bộ máy của HĐND, UBND thành phố Thanh Hóa sau sáp nhập.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, tiến bộ. Trong năm, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn về văn hóa thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham quan. Chất lượng giáo dục được nâng lên cả về giáo dục đại trà và mũi nhọn, số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đầu trường chuyên Lam Sơn nhiều hơn so với năm trước, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tình hình lao động việc làm ổn định.

Với kết quả đạt được trong năm 2024, thành phố Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025. Năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, cũng là năm đầu tiên bộ máy hành chính mới hoạt động sau khi nhập huyện Đông Sơn vào thành phố. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, TP. Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt 5 vấn đề lớn theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Mục tiêu năm 2025, thành phố Thanh Hóa sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao năm 2025, phấn đấu có 50% các chỉ tiêu được giao hoàn thành vượt mức.

Tại buổi gặp mặt, các phóng viên, nhà báo đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả thành phố đạt được về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; góp ý những vấn đề liên quan đến phát triển của thành phố sau khi sáp nhập huyện Đông Sơn; sắp xếp tinh gọn bộ máy; xây dựng và phát triển thành phố xanh - sạch - đẹp, thực sự là nơi đáng sống.





*Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Thanh Hóa phát biểu*

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của các cơ quan báo chí đối với thành phố trong thời gian qua, đồng thời đồng chí Lê Anh Xuân làm rõ các nội dung được các phóng viên, nhà báo quan tâm.

Triển khai nhiệm vụ trong năm 2025, đồng chí Lê Anh Xuân cho biết: Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng; thực hiện việc sắp xếp bộ máy và giải quyết tốt các vấn đề sau sáp nhập và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Lê Anh Xuân mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục chia sẻ, đồng hành với thành phố quan tâm tuyên truyền sâu rộng, đậm nét các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh giao cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu thành phố Thanh Hóa đề ra.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/thanh-pho-thanh-hoa-gap-mat-cac-co-quan-bao-chi-nhan-dip-don-xuan-at-ty>